



ประกาศโรงพยาบาลพล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลพล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลพล ได้รวมคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๘ แห่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกของ โรงพยาบาลพล ฉบับดังกล่าว ที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีนี้ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ ๖๐ เป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ซึ่งได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตาม เอกสารแนบ ๑

ข. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสม
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ สัมภาษณ์
๓. ต้องไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ สัมภาษณ์ภายหลังจากที่โรงพยาบาลพล ได้เรียกถึงลำดับที่ ที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว โรงพยาบาลพลหรือ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
๔. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องเคารพต่อสถานที่และสิทธิของผู้อื่น โดยไม่ทำ สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือเสียหาย
๕. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ สอบสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ณ โรงพยาบาลพล ตามวัน เวลา ที่กำหนด

หากผู้ใดไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามประกาศ โรงพยาบาลพล ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์นี้ คณะกรรมการดำเนินการฯ อาจพิจารณาสั่งยกเลิกการให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หรือการให้คะแนนก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายประวีร์ คำศรีสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล

บัญชีแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลพล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วิธีการสอบ	วัน เวลาและสถานที่สอบ
๐๐๖	น.ส. จิรนนท์ โปธิเล	สอบสัมภาษณ์	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโชควิวัฒน์ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพล
๐๐๘	นาย ประเมศ เปงปะเป๊ะ		

หมายเหตุ ในการเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือก แต่งกายให้เรียบร้อย